

Phòng khám phụ khoa Thái Hà địa chỉ uy tín ở Hà Nội

Chị em phụ nữ càng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe sinh lý phụ sản của bản thân, bởi vậy mà số lượng lớn các địa điểm y tế mở ra tại Hà Nội để cung ứng mong ước của khách hàng. Khám sản phụ khoa là biện pháp nhanh & chính xác giúp nữ giới xác định được sức khỏe tình dục, sinh nở của chính mình có gặp rắc rối nào không. Khi tìm kiếm những thông tin trên internet xã hội, phái nữ thấy thấy đề cử địa điểm phòng khám phụ khoa Thái Hà nên trầm trồ, băn khoăn có nên đến cơ sở y tế này không. Nội dung bài viết sau đây sẽ chia sẻ cụ thể các tin tức về địa chỉ [phòng khám sản phụ khoa](#) 11 Thái Hà.



Cơ sở hạ tầng và phương pháp điều trị tại phòng khám sản phụ khoa Thái Hà

Phòng khám đa khoa Thái Hà có trung tâm y tế riêng tại phố Thái Hà sầm uất. ở trong được phân thành những khu khám điều trị một số lĩnh vực khác biệt và mỗi phòng sẽ được trang bị vật chất toàn bộ. Trang thiết bị đều đồng bộ và được nhập khẩu từ ngoại quốc nên kết quả thăm khám đưa ra sẽ vừa chính xác, vừa nhanh gọn.

Phương pháp điều trị bệnh vẫn còn ứng dụng tại phòng khám đa khoa Thái Hà đều rất an toàn và hiện đại và tiên tiến. Theo chia sẻ của bác sĩ tại bệnh viện cho biết: biện pháp chữa trị bệnh hiện đại, thích hợp thì kết quả chữa sẽ Điểm tốt so với một số phương pháp cổ điển. Người bệnh sẽ nhanh chóng phục hồi và tránh khỏi tối đa các mối rủi ro biến chứng khả năng diễn ra hậu điều trị.

Cụ thể những giải pháp tiên tiến đang được ứng dụng tại phòng khám Thái Hà như:

- Chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung nguy hiểm bằng kỹ thuật dao LEEP
- Dùng kỹ thuật Oxygen để chữa trị các bệnh bội nhiễm cơ quan sinh sản

Mặt khác nếu như đi khám bác sĩ phụ khoa mà nhận thấy phụ nữ mắc bệnh hoa liễu thì cũng được chữa ngay bằng biện pháp hiện đại, tiên tiến hợp lý.

Chi phí khám phụ khoa ở hà nội tại phòng khám phụ khoa Thái Hà?

Chắc nịch vấn đề Bảng giá khám phụ khoa tại phòng khám đa khoa Thái Hà được rất nhiều phái đẹp quan tâm tìm hiểu. Cho dù biết đến tầm tiếng và độ chất lượng cao của cơ sở y tế song lo sợ giá thành cao mà nhiều phái nữ đã không lựa chọn đi khám tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà. Nhưng mà thực tại nữ giới có thể hiểu được bảng giá giá thành Giá khám phụ khoa phê chuẩn giá thành được tuyên bố.

Trong trường hợp chỉ khám sản phụ khoa thông thường và sức khỏe phụ nữ ổn định thì mức Khám phụ khoa bao nhiêu tiền sẽ không cao, tuy nhiên nếu có hấp thu điều trị bệnh thì mức phí sẽ đắt hơn một chút. Phái nữ sẽ được thông báo chi tiết từng mục chi phí & khả năng nhận khuyến mại giảm giá 1/3 chi phí chữa trị tiểu phẫu khi đã đặt lịch khám trước.

Theo trải nghiệm của rất nhiều phái đẹp đến bệnh viện phụ khoa tại phòng khám 11 Thái Hà giới thiệu: nên đăng kí khám trước vì đây sẽ nhanh gọn và tiết giảm giai đoạn, chưa kể đến giá tiền cũng không cao hơn so với đến gặp bác sĩ thông thường.

Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà còn nhiều gói giảm giá khác dành cho khách hàng, vui lòng gọi điện đến đường dây nóng của cơ sở y tế để được hỗ trợ tư vấn không tính phí.

Tiện ích chăm sóc khách hàng hoàn hảo

Bác sỹ xét nghiệm phụ khoa đều là những người có thâm niên & kiến thức chuyên ngành tốt, được phòng khám đa khoa 11 Thái Hà mời từ bệnh viện trung tâm về làm việc. Thầy thuốc tại phòng khám đa khoa Thái Hà được review là tinh tế và quan tâm tìm hiểu cực kỳ chu đáo tận tình đến khách hàng.

Đi khám phụ khoa hay đi điều trị bệnh tại trung tâm y tế luôn có bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng hỗ trợ riêng cho từng người có bệnh. Bởi vì thế khi có điều lạ thường sẽ luôn có chuyên gia đi kèm khắc phục kịp thời.

Khách hàng khả năng hấp thụ giải đáp online với giá tiền 0 đồng khi liên hệ qua số hotline của phòng khám đa khoa 11 Thái Hà. Dịch vụ này giúp khách hàng hiểu hơn về trung tâm y tế, giúp ích đăng kí trước theo yêu cầu, giúp người mang bệnh liên lạc với thầy thuốc giỏi để trả lời những nghi vấn về các dấu hiệu bất thường.

Địa chỉ khám sản phụ khoa Thái Hà ở đâu?

Tại thời điểm này phòng khám sản phụ khoa Thái Hà đang tọa lạc tại 11 thai ha dong da ha noi. Khách hàng đơn giản tìm kiếm cơ sở y tế này ngay trên bản đồ đặc & di chuyển đến đó. Nằm ngay trọng điểm thủ phủ Hà Nội với đội ngũ liên lạc thuận lợi, phụ nữ đi đến bác sĩ khám phụ khoa có thể đi đứng bằng công cụ cá nhân hoặc phương tiện công cộng.

Nếu là dụng cụ cá nhân, chúng tôi có hầm để xe trong tòa nhà & có giữ an toàn trông coi. Còn đối với phương tiện công cộng có nhiều tuyến xe bus đi qua & địa chỉ bệnh viện ngay gần một số điểm dừng xe bus nên không phải đi dạo nhiều.

Thời gian mở cửa & tiếp nhận khách hàng

Mặt tốt của phòng khám 11 Thái Hà so với nhiều cơ sở y tế khác đó là về thời gian khám chữa bệnh từ 8h00 đến 20h00. Điều đó giúp cho những người bận khả năng đi khám phụ khoa ngoài giờ hành chính mà không ảnh hưởng đến lịch công việc. Ngoài ra phòng khám đa khoa Thái Hà cũng giờ mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày lễ, vì thế khách hàng không cần quá muốn tìm hiểu đến thắc mắc “đi khám vào cuối tuần thì phòng khám đa khoa 11 Thái Hà có thời gian mở cửa không”.

Thủ tục làm giấy tờ khi đến gặp bác sĩ phụ sản tại Thái Hà đã được rút gọn, khách hàng chỉ cần giới thiệu Hồ sơ bệnh án cơ bản cho nhân viên y tế là đã chấm dứt xong thủ tục. Muốn nhanh chóng hơn, khách hàng có thể đặt lịch Bệnh án qua điện thoại bằng biện pháp giới thiệu họ, tên, địa chỉ nơi ở và đường dây nóng.

Với cách thức đặt lịch trực tuyến sẽ giúp khách hàng sắp xếp được thời kỳ trước, biết được chính mình khám bệnh vào khung giờ nào. Phòng khám đa khoa Thái Hà không yêu cầu chuyển khoản đặt cọc nên khách hàng yên lòng không mất giá thành nào cả.

Cụ thể đi khám phụ sản định kỳ hoặc lần đầu tiên đi khám bác sĩ tại phòng khám 11 Thái Hà, khách hàng đăng kí khám trước, ngay sau nhận số người có bệnh & khi đến gặp bác sĩ sẽ đưa số người bệnh cho cán bộ điều dưỡng để được hướng dẫn đến số phòng cụ thể.

Ưu điểm khi đến gặp bác sĩ sản phụ khoa tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà là người mang bệnh không phải xếp hàng lâu như đi đến bác sĩ khám tại trung tâm y tế. Điều này giúp cho chị em đỡ tốn thời điểm, khả năng nhận kết quả xét nghiệm hàng ngày, chữa trị luôn mà không cần chờ đến hôm sau.

Lộ trình khám phụ sản như thế nào?

Trong trường hợp chúng ta lo sợ về độ uy tín của phòng khám Thái Hà thì có thể khẳng định đây là trung tâm y tế chất lượng, đã được sở y tế Hà Nội kiểm tra & cấp giấy phép kinh doanh tử tế. Nữ giới hãy cùng vận dụng ngay phác đồ khám phụ khoa tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà xảy ra theo lộ trình nào:

* Bước 1: chia sẻ biểu hiện với chuyên gia

Trao đổi biểu hiện với thầy thuốc là bước cấp bách với mục tiêu khai thác các thông tin cần phải về hiện trạng sức khỏe cơ thể của người mang bệnh. Chuyên gia sẽ hỏi phái nữ một vài nghi vấn như:

- Hiện trạng sức khỏe thể chất thời gian gần đây thế nào, có thấy triệu chứng lạ thường ở vùng kín không?
- Từng giao hợp chưa, nếu đã từng thì thói quen thế nào?
- Giải pháp vệ sinh bộ phận sinh dục, các loại sản phẩm tẩy rửa đang dùng có kích ứng không?

Một vài nghi vấn trên đều vô cùng nhạy cảm khiến nữ giới ngần ngại tuy nhiên nên trả lời thành thật, bởi vì dựa vào một số biểu hiện đó bác sĩ mới đưa ra kết luận sơ bộ một phương pháp chính xác. Ngay sau phác đồ xét nghiệm mới diễn ra an toàn & không tốn nhiều thời điểm.

* Bước 2: Khám phía ngoài cơ quan sinh sản

Bác sỹ sẽ tiến hành khám sơ bộ bên ngoài bộ phận sinh sản để xem có biểu hiện nhiễm khuẩn không. Cụ thể chuyên gia sẽ khám phần mu, hai môi, cửa "cô bé" và phần ngực. Phụ nữ sẽ được nằm trên bàn chuyên dùng và đặt chân vào khu vực hướng dẫn. Để thuận lợi phái yếu nên mặc váy thun giãn, hạn chế mặc đồ đặc quá chật.

* Bước 3: kiểm tra ở trong cơ quan sinh dục & nội soi tử cung

Thầy thuốc cần công cụ hỗ trợ là mỏ vịt cho vào ở trong để giờ làm việc "cô bé", thuận tiện cho việc thăm khám. Đồng thời bác sĩ chuyên khoa cũng lấy mẫu dịch để đem đi xét nghiệm y học.

Với bước này bác sỹ cũng sử dụng tay để định vị vị trí dạ con có đúng không & sử dụng thêm thiết bị siêu âm đầu dò để kiểm tra cấu trúc của các bộ phận phía trong.

* Bước 4: Chờ kết quả xét nghiệm

Phái đẹp sẽ cần kiểm tra xét nghiệm y khoa khác nhau và cần xếp hàng chờ đợi một lúc mới có kết quả. Mục đích của xét nghiệm y khoa là định vị sự có mặt của vi trùng, nấm, trùng roi & nếu dương tính với nguồn bệnh thì đó là nhiễm bệnh gì. Đồng thời kết quả xét nghiệm đưa ra cũng cho biết mức độ bị lây bệnh ở thời kỳ nào để có hướng chữa hợp lý.

* Bước 5: phân tích kết quả

Sau thời điểm có kết quả xét nghiệm y khoa, bác sĩ hỗ trợ người mắc bệnh đọc kết quả, phân tách một vài tham số bất thường và đưa ra khẳng định hiện trạng sức khỏe cơ thể người mang bệnh có bị lây bệnh không.

Trong trường hợp có bị lây bệnh sẽ giải đáp thêm về di chứng của bệnh và phương pháp chữa trị thích hợp với tình huống đó. Phái nữ sẽ bớt lo lắng khi thầy thuốc khám phụ sản tại phòng khám phụ khoa Thái Hà đều là chuyên gia nữ có thâm niên.

Hy vọng qua nội dung bài viết trên phái yếu đã có thêm thông tin về phòng khám sản phụ khoa 11 Thái Hà. Theo nhận xét của nhiều khách hàng thì địa điểm phòng khám đa khoa 11 Thái Hà sẽ cực kỳ phù hợp với một số thành phần đến gặp bác sĩ phụ khoa định kỳ hay điều trị bệnh viêm nhiễm phụ khoa nhẹ. Đối với một số tình huống mắc bệnh ung thư cổ tử cung hay bệnh đã nhìn thấy di chứng sang tim mạch, hệ tâm thần,..thì nên đến trung tâm y tế trung tâm sẽ hợp lý hơn.